



Title :	มฟล. จัดสอบแล้ว 'รับตรง' 17 จังหวัดภาคเหนือ ยอดสมัครกันจนแผนรับเพียง 1,435 คน
Subject Heading 1 :	
Subject Heading 2 :	
Source :	เชิงขงพยหนังสือ ปีที่ 26 ฉบับที่ 0464 หน้า 6
Date :	เดือน พฤศจิกายน 2556

## สรุปข่าวแม่ฟ้าหลวง

**มฟล. จัดสอบแล้ว 'รับตรง' 17 จังหวัดภาคเหนือ ยอดสมัครกันวางแผนรับเพียง 1,435 คน**



มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557: ระบบโควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ เมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยวางแผนรับนักศึกษาจากระบบดังกล่าวเพียง 1,435 คน แต่ว่ามีผู้สนใจสมัครและมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์เพื่อลงทะเบียนสอบ จำนวน 3,928 คน ซึ่งเดินทางมาจากทั่ว 17 จังหวัดภาคเหนือ โดยมีหลายสาขาวิชาที่มีจำนวนสูงกว่า 1,000 คน แต่วางแผน

รับนักศึกษาไว้ไม่มากนัก เช่น พยาบาลศาสตร์ รับ 50 คน, ภาษาอังกฤษ รับ 90 คน, การจัดการธุรกิจการบิน (ธุรกิจโลจิสติกส์ทางการบิน) รับ 30 คน เป็นต้น และทาง มฟล. พร้อมประกาศผลการคัดเลือกดังกล่าวในวันที่ 8 พฤศจิกายนนี้ ที่ [www.mfu.ac.th](http://www.mfu.ac.th)

ทั้งนี้ผู้สมัครสอบดังกล่าวเดินทางมาจากจังหวัดต่างๆ ทั่วทั้ง 17 จังหวัดภาคเหนือ เช่น เชียงราย เชียงใหม่ พะเยา ลำปาง แม่ฮ่องสอน ตาก พิษณุโลก อุตรดิตถ์ เป็นต้น และส่วนใหญ่ให้เหตุผลในการเลือกมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงไว้อย่างหลากหลาย เช่น การใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการเรียนการสอน, มีสาขาวิชาให้เลือกเรียนแตกต่างจากที่อื่น และตรงกับความต้องการของผู้สมัครสอบ, มีชื่อเสียง, บรรยากาศดี เป็นต้น เช่นเดียวกับ ชนัญญา วงศ์กิติ และเพื่อนๆ อีก 2-3 คน จาก โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ เลือกสอบสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์บ้าง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางบ้าง ด้วยเหตุผลที่ว่า มฟล. มีสาขาวิชาที่ตรงกับความ ต้องการ และให้ความสำคัญกับการพัฒนาภาษาอังกฤษ จึงเลือกสอบที่นี่เป็นแห่งแรก หากผลสอบออกมาว่าผ่านการคัดเลือกก็ตัดสินใจไว้แล้วว่า จะเลือกเรียนที่นี่เลย

ส่วน นิภาธร สุวรรณอิน จากโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จังหวัดน่าน เลือกสอบสาขาวิชาเคมีประยุกต์ ให้เหตุผลว่าอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ เลือกสอบสาขานี้เพราะสังเกตเห็นตนเองว่าให้ความสนใจการเรียนการสอนในวิชาวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะห้องเรียนห้องทดลองมากเป็นพิเศษ และเลือกสอบที่ มฟล. เพราะเน้นการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งน่าจะเป็นส่วนช่วยเพิ่มโอกาสในการศึกษาต่อระดับสูงหรือทำงานในอนาคตได้

รวมถึง นฤกร จิตดา จากโรงเรียนจุฬารัตนราชวิทยาลัย เชียงราย เลือกสอบพยาบาลศาสตร์ที่ มฟล. เพราะมีความมั่นใจในมาตรฐานคุณภาพการเรียนการสอน เนื่องจากระหว่างเรียนในชั้นมัธยมศึกษา มีโครงการที่เข้ามาฝึกปฏิบัติทางด้านวิทยาศาสตร์ ใน มฟล. ทำให้มีโอกาสได้สัมผัสทั้งบุคลากรทางวิชาการ, ชั้นเรียน และบรรยากาศภายในมหาวิทยาลัยมาก่อน